



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
13 มีนาคม 2563



## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

**สื่อที่นำเสนอ :** คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง, 77kaoded, thestandard., one31, mcot, js100, thansettakij, inn, newsm.thai, bangkokbiznews, thaigov

-เสนอข่าว พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมระบบจัดการผู้ป่วยที่รพ.ราชวิถี และฝากไปถึงนักท่องเที่ยว ดารา เซเลบ โยโฮที่กลับจากต่างประเทศ แม้จะผ่านการคัดกรองแล้วแต่ต้องกักตัวเอง 14 วัน เป็นตัวอย่างที่ดีให้ประชาชน

-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 11 คนจากการขยายการคัดกรองการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเป็นกลุ่มก้อน และมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้ 1 ราย ทำให้ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อรวม 70 คน รักษาหายแล้ว 35 คน รักษาอยู่ในรพ. 34 คน และเสียชีวิต 1 คน ผู้ป่วย 11 ราย เป็นคนไทยทั้งหมด มีประวัติสัมผัสกับเพื่อนชาวฮ่องกง 1 ราย จากนั้น 4 วัน เริ่มมีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ ไอ ขณะที่มีอาการป่วยได้นัดสังสรรค์กับเพื่อนสนิท 2 ครั้ง วันที่ 27 และ 29 ก.พ. 2563 โดยมีพฤติกรรมดื่มสุราแก้วเดียวกัน สูบบุหรี่มวนเดียวกัน วันที่ 4 มี.ค. ผู้ร่วมสังสรรค์เริ่มทยอยป่วย 7 คน เข้ารับการรักษาที่รพ. โดยตรวจพบการติดเชื้อ 11 คน จากทั้งหมด 15 คน (รวมผู้ป่วย) เป็นชาย 5 คน หญิง 6 คน ช่วงอายุ 25-38 ปี อีก 4 คน ที่ไม่ป่วยและไม่ติดเชื้อให้ประวัติว่าไม่ได้ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ร่วมกับกลุ่มเพื่อน ได้ติดตามครอบครัว และเพื่อนที่ไม่ได้ร่วมกลุ่มสังสรรค์เบื้องต้น 70 คน รวมถึงผู้ที่อยู่ในงานแต่งงานที่ผู้ป่วยเข้าร่วมงานด้วย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการครั้งแรกไม่พบเชื้อ จึงไม่พบหลักฐานว่าเกิด Super spreading

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยยังอยู่ในระยะการระบาดที่ 2 เนื่องจากหาต้นตอได้ว่าเป็นการติดจากบุคคลต่างประเทศ รวมถึงทราบวิธีการที่ติดเชื้อ เป็นการแพร่เชื้อในวงจำกัด ส่วนการแพร่ระบาดระยะที่ 3 คือ หาดต้นตอผู้แพร่เชื้อไม่ได้ การติดเชื้อไม่พบความสัมพันธ์ของโรค สธ.กำลังยึดการระบาดระยะที่ 2 ให้อยู่ที่สุด เพื่อให้เตรียมทรัพยากรรองรับเมื่อเข้าสู่ระยะที่ 3 พร้อมทั้งให้ประชาชนปรับตัว รับผิดชอบร่วมกันในการป้องกันตนเอง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ thansettakij, เว็บไซต์ nationtv, innnews, เว็บไซต์ thebangkokinsight

-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า สธ.ส่ง Surgical Mask ถึงรพ.ใน 12 เขตสุขภาพ 1.4 ล้านชิ้น และแบบ N95 อีก 40,250 ชิ้น และมีสต็อกคงคลัง 1 เดือน

**สื่อที่นำเสนอ :** ข่าวสด, เส้นทางเศรษฐกิจออนไลน์, เว็บไซต์MCOT

-เสนอข่าว นพ.รศดร. รัชชณีย์วิวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้แก่สถานพยาบาลเอกชนที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แบ่งเป็น รพ.เอกชน 100,000 ชิ้น/วัน และ คลินิก 40,000 ชิ้น/วัน โดยมอบหมายให้สมาคมรพ.เอกชน เป็นผู้ประสานในการจัดสรรหน้ากากอนามัยให้รพ.เอกชนทั่วประเทศ ส่วนคลินิกมอบหมายให้สมาคมคลินิกไทยเป็นผู้ประสานหลัก โดยต้องลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบ Google Forms

**สื่อที่นำเสนอ :** ไอเอ็นเอ็น

-เสนอข่าว พล.อ.พรหมพิมล วิบุลยคุณ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในโอกาสวันครบรอบ 68 ปีของกรมอนามัย ว่า เป้าหมายสำคัญของกรมอนามัยคือประชาชนมีสุขภาพดี โดยเฉพาะบุคลากรของกรมฯ ต้องเป็นต้นแบบความรู้ด้านสุขภาพ มีสุขอนามัยที่ดี และสื่อสารบอกต่อไปยังผู้รอบข้างเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 โดยเน้นหลักสร้างสุขอนามัยด้วย 3 ล. คือ 1) ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ด้วยการล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือ เจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น พร้อมสวมหน้ากากอนามัย 2) เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค 3) ดูแลสุขภาพตนเองและสังคม กรณีที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ต้องแยกสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 14 วัน ควรสวมหน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการรับเชื้อโรค

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.การยกเลิกวีซ่า VOA และฟรีวีซ่า

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, เว็บไซต์ผจก.

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เรียกประชุมหารือความชัดเจนมาตรการประกาศยกเลิกวีซ่า Visa on Arrival (VOA) 17 ประเทศ 1 เขตเศรษฐกิจ และการยกเว้นฟรีวีซ่าของประเทศมีความเสี่ยงสูง ได้แก่ เกาหลีใต้ อิตาลี และฮ่องกง หลังติดขัดข้อกฎหมายบางประการและความตกลงระหว่างประเทศ และให้สัมภาษณ์ว่า มาตรการในการรับมือโดยเฉพาะ 4 ประเทศเสี่ยง มีการเข้มงวด โดยตรวจตั้งแต่ต้นทางและตรวจซ้ำที่สนามบิน ส่วนมาตรการการยกเลิก VOA 18 ประเทศไม่ต้องนำเข้าที่ประชุม ครม. เพราะเป็น

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กฎกระทรวง มหาดไทยที่สามารถประกาศใช้ได้ แต่ทั้งหมดต้องขออนุมัตินายกฯ ในฐานะผู้บัญชาการสูงสุด ด้าน นายชาติรี อรรถนันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ยืนยันยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการ จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. วันที่ 17 มี.ค. นี้ ส่วนประเทศที่มีความตกลงระหว่างกัน เช่น เกาหลีใต้ ฮองกง และรัสเซีย ต้องศึกษารายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติให้รอบคอบก่อน</p> <p>- พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ลงนามในหนังสือยกเลิกฟรีวีซ่าของฮองกง อิตาลี เกาหลีใต้ นอกจากนี้ยังมี การยกเลิก VISA on Arrival (VOA) 18 ประเทศ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด มีผลตั้งแต่ 13 มี.ค - 30 ก.ย. 2563 และจะนำเรื่องเข้าครม. ต่อไป</p> <p><b>2.การเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังฯ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p> <p>-เสนอข่าว นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงกรณีปิดศูนย์เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ว่า ศูนย์ฯ ยังมีกลุ่มเฝ้าระวังประมาณ 200 คน โดยสธ.จะคัดกรองตามขั้นตอนเพื่อประเมินให้กลับไปกักตัวยังภูมิลำเนาของตัวเอง ส่วนศูนย์ฯ ยังต้องเปิดใช้เพื่อรองรับกลุ่มคนที่ทยอยเดินทางกลับมาในอนาคต รวมถึงคนไทยที่กลับมาจากประเทศเสี่ยงและไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้</p> <p>-ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เผยแพร่ข้อความยืนยันว่า รัฐบาลได้ปิดศูนย์ควบคุมเฝ้าระวังในจังหวัดต่างๆ และจะใช้มาตรการของรัฐในการกักกันที่ภูมิลำเนา (State Monitored Home Quarantine) ส่วนศูนย์เฝ้าระวังที่รัฐบาลตั้งขึ้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบยังคงเปิดใช้สำหรับผู้ที่มิมีปัญหาในระบบการคัดกรองและไม่สามารถไปกักกันเฝ้าระวังที่ภูมิลำเนาได้</p> <p>-ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์การดูแลสุขภาพคนไทยที่เดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้ อาคารรับรองสัตหีบ มีการประชุมร่วมระหว่าง กองทัพเรือ และสธ. ในการส่งคนไทยฯ 240 คน กลับภูมิลำเนา เริ่มวันนี้ (13 มี.ค.) เวลา 08.00 น. ใช้รถโดยสาร 16 คัน เดินทางไปยังสถานที่ที่ถูกกำหนดไว้ของจังหวัดต่างๆ และมีสสจ.มารับ หลังจากนั้นจะมอบหมายให้สาธารณสุขตำบล นำเดินทางต่อไปที่บ้าน และชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติตนต่างๆ</p> <p><b>3.พจน.ธนาการติดเชื้อ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์sanook, thestandard, tnthailand, mcot, workpointnews</p> <p>-ธนาการกรุงเทพ แถลงว่าพนักงานของธนาการ 1 คน ซึ่งปฏิบัติงานประจำ ณ อาคารแสงทองธานี ชั้น 26 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สันนิษฐานว่าติดจากบุคคลในครอบครัว และให้เพื่อนร่วมงานไปตรวจและทำงานอยู่บ้าน 14 วันเพื่อเฝ้าระวังอาการ</p> <p><b>4.พนักยาฆ่าเชื้อบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ, เว็บไซต์กระปุก, ทวีช่อง 3</p> <p>-กรณีมีการแชร์คลิปชายคนหนึ่งให้บริการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสให้แก่ประชาชนบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นจิตอาสาชื่อ เค เยวราช โดยยืนยันว่าน้ำยาที่นำมาใช้ขึ้นทะเบียนกับ อย. แล้ว มีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อรา รวมถึงป้องกัน COVID-19 ได้ นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. ระบุว่า น้ำยาที่ เค เยวราช ใช้คือสาร BESCON P-A ฆ่าเชื้อโรคได้ การฉีดพ่นใส่ร่างกายจะทำให้มีอาการแพ้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล แต่การฉีดพ่นใส่ใบหน้าและร่างกายก่อนข้างอันตราย อย่างไรก็ตาม เชื้อโคโรนาไวรัส สามารถใช้สารกลุ่มสบู่ ผงซักฟอก ในการฆ่าเชื้อได้ ดังนั้นแค่ล้างมือบ่อยๆ ก็เพียงพอแล้ว</p> <p>-โฆษกททท. เผยได้ขอให้ เค เยวราช งดฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อและส่งตัวอย่างน้ำยาที่ใช้มาให้ททท.เพื่อส่งให้กรมควบคุมโรคตรวจสอบคุณภาพ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว อย. ระบุ การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใส่ตัวไม่เกิดประโยชน์ เพราะเชื้ออยู่ในน้ำมูกน้ำลาย การติดเชื้อเกิดจากสัมผัสสารคัดหลั่ง ย้ำกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ด้านกรมควบคุมโรค ชี้แจงวิธีปฏิบัติการเป่าเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดช่วงไวรัสระบาด</p> <p><b>5.รพ.กรุงเทพ แถลงผู้ป่วยโควิด-19 ตรวจ 3 ครั้งจึงพบเชื้อ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> nationweekend</p> <p>-เสนอข่าว รพ.กรุงเทพ แถลงกรณีผู้ป่วยกลับจากญี่ปุ่น เข้าผ่าตัดที่รพ. หลังเกิดอุบัติเหตุเล่นกีฬาล้มแขนหัก ก่อนจะพบว่าติดโควิด-19 โดยตรวจครั้งแรกไม่พบว่าป่วย กักตัวเองในคอนโดมิเนียม 9 วัน ได้้นตามาผ่าตัดและตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นครั้งที่ 2 ยังไม่พบการติดเชื้อ จึงได้ทำการผ่าตัด ระหว่างนั้นทางบุคลากรแพทย์ทุกคนได้ใส่ชุดป้องกันตัวเอง เมื่อครบ 13 วันที่ผู้ป่วยกลับจากต่างประเทศ จึงได้ันตามตรวจหาเชื้อครั้งที่ 3 และพบว่าติดเชื้อ เป็นผู้ป่วยรายที่ 58 ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ผู้ใกล้ชิดผู้ป่วย 77 คน ไม่พบเชื้อ</p> <p><b>6.จุฬายืนยันไม่มีนิสิตติดเชื้อ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์ไทยโพสต์, bangkokbiznews, springnews, thaipbs</p> <p>-เสนอข่าว จุฬาฯ ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบกับทางกรมควบคุมโรค ไม่พบว่ามึนิตินิสิตบุคลากรของจุฬาฯ ในผู้ติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่ 11 รายที่ปรากฏข่าว ได้ตั้งจุดวัดไข้ ป้องกันการแพร่ระบาดรอบอาคารมหาจักรีสิรินธร ติดประกาศขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย - ล้างมือ ก่อนเข้าห้องเรียน ห้องสอบ สถานที่ชุมนุม และช่องทางออนไลน์เป็นทางเลือก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>7.ผลกระทบด้านจิตใจแรงงานกลับจากเกาหลี</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน</p> <p>-เสนอข่าว ที่จ.ชัยนาท หญิงสาวที่กลับจากเกาหลีเครียด ถูกร้องเป็นพาหะโควิด-19 ยอมรับเคยคิดสั้นฆ่าตัวตาย</p> <p><b>8.ระบบการรายงานผู้ติดเชื้อและการควบคุมโรค</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพชบุรี</p> <p>-ผู้ใช้งานเพชบุรีชื่อ JunJam Jj ซึ่งจากโพสไฟล์คาดว่าเป็นแพทย์ด้านความงาม โพสข้อความ ระบุว่า มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการรายงานโรคโควิด-19 โดยคนใกล้ชิดกลับจากอิตาลี ไม่มีอาการผิดปกติ แต่ต้องการตรวจเช็คเองหลังกลับมา 9 วัน เบื้องต้นรพ.บอกว่ามีผลปกติให้กลับบ้าน แต่ได้ขอตรวจอย่างละเอียดโดยยอมเสียค่าใช้จ่ายเอง ผลพบว่าติดโควิด-19 จากนั้นมีคนจากส่วนกลางมารับตัวไปกัก 14 วัน และปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัส รวมถึงไม่มีการลงมาสอบสวนโรคคนใกล้ชิด คนที่ไปทัวร์ก็รู้ปะเดียวกัน นั่งเครื่องบินไฟล์เดียวกัน และคนที่ทำงานแต่อย่างใด</p> <p><b>9. ขสมก.ขอหน้ากากอนามัย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เดลินิวส์</p> <p>-ขสมก. เรียกร้องรัฐบาลให้ช่วยเหลือ 2 ข้อ 1.ให้รัฐบาลหรือกระทรวงคมนาคม จัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อและหน้ากากอนามัยให้กับขสมก. 2.ขอให้กรมการค้าภายใน และสธ. เร่งจัดสรรหน้ากากอนามัยจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน</p> <p><b>10. ไวรัสโคโรนา 2019 กับโรคไข้เลือดออก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในสิงคโปร์ เตือนว่า การที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีโรคไข้เลือดออกระบาดในช่วงเวลาเดียวกับโรคโควิด-19 ทำให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสรอตรวจพลาด เนื่องจากอาการทั้ง 2 โรคใกล้เคียงกัน</p> <p><b>11. ศูนย์ฯ กักตัวเฝ้าระวังในจังหวัดต่างๆ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ที่สถานีขนส่ง จ.บึงกาฬ สถานที่สำหรับให้แรงงานไทยที่กลับจากเกาหลีใต้และประเทศกลุ่มเสี่ยงมารายงานตัวก่อนกลับภูมิลำเนา มีแรงงานหญิง 2 คนเดินทางมากับญาติ พบ 1 คน มีไข้ 37.7 องศา ต้องส่งไปตรวจที่รพ.บึงกาฬ อีกคนให้ไปกักตัวที่บ้าน</p> <p>-ส่วนหมอนวดสาวที่กลับจากเกาหลีใต้ถูกส่งไปรพ.กระบี่ มีไข้สูง 39 องศา ผลตรวจไม่พบเชื้อ แพทย์ให้กลับไปกักตัวที่บ้านใน ต.อ่าวนาง จ.กระบี่</p> <p>-ผู้ว่าฯ นครราชสีมา เผยผลตรวจร่างกายแรงงานผิดกฎหมายจากเกาหลีที่ถูกกักตัวดูอาการที่บ้าน 127 คน ผลตรวจเป็นลบ 121 คน อีก 6 คน จะทราบผล 1-2 วัน แต่ทั้งหมดต้องกักตัวอยู่บ้านให้ครบ 14 วัน ส่วนที่รับตัวมาอีก 5 คน ไม่มีไข้ แต่ต้องกักตัวเช่นกัน</p> <p>-ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ แถลงปิดศูนย์กักตัวผู้เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงทั้ง 2 แห่ง</p>	
<p><b>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, เว็บไซต์ผจก., thansettakij, thebangkokinsight</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ รอนนายกฯ -16รตด. เป็นกรรมการ รวมทั้ง ผบ.ตร.-เลขาฯ สมช.-ที่ปรึกษานายกฯ-อธิบดีกรมควบคุมโรค-กรมการค้าภายใน มีหน้าที่กำหนดมาตรการเร่งด่วน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ, js100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, springnews</p> <p>-เสนอข่าว รมว.มหาดไทย ระบุ การส่งทุกคนกลับภูมิลำเนาไปกักตัวเองจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามตลอด ส่วนศูนย์ฯ จะยังรักษาไว้ก่อน หากจำเป็นในอนาคตก็สามารถใช้ได้ทันที</p> <p>-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. ให้ความรู้ว่ากรณีมีคนในบ้านไปประเทศเสี่ยงแล้วมาอีกกันตัวที่บ้าน จะต้องใส่หน้ากากอนามัย รับประทานอาหารแยกกับคนในบ้าน ส่วนคนในบ้านต้องหมั่นล้างมือ คนในบ้านที่ไม่ได้ไปด้วยไม่จำเป็นต้องกักตัวตาม</p> <p>-รมว.ดิจิทัล ระบุ ท่าอากาศยานทุกแห่งจะนำแอปพลิเคชัน SydeKick for Thairightcovid และ AOT Airports มาเก็บข้อมูลคนที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและนักท่องเที่ยว โดยแอปพลิเคชัน AOT Airports จะใช้กับผู้ที่มาจากประเทศที่ไม่ใช่ประเทศกลุ่มเสี่ยง ส่วนแอปพลิเคชัน Thairightcovid จะใช้กับแรงงานไทยผิดกฎหมายจากเกาหลีใต้หรือผู้ที่มาจากประเทศเสี่ยง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, ผจก.รายวัน, แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์ไทยรัฐ, nationtv, pineapplenewsagency</p> <p>-เสนอข่าว น.ท. สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผอ.สนามบินสุวรรณภูมิ ยื่นหนังสือแสดงความรับผิดชอบที่บริหารจัดการศูนย์ EOC ไม่ได้จนมีกรณีผื่นน้อยหลุดออกไปจากการคัดกรอง</p> <p>-บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) ชี้แจงว่าไม่มีบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนสาขาประจำภูเก็ตติดเชื้อ COVID-19</p> <p>-ผู้ว่าฯ กทม. เผยผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รักษาตัวอยู่ที่รพ.กลาง เนื่องจากอายุเพียง 21 ปี จึงมีอาการไม่รุนแรง ให้อยู่ในห้องความดันลบ ดูแลรักษาตามมาตรฐาน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-สข. ซี สถานการณ์โควิด-19 ระบาด สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วยเท่าที่จำเป็นได้ เพื่อประโยชน์สาธารณะ พร้อมเร่งจัดเวทีพลเมืองตื่นรู้ หนุนช่วยรัฐ สู้ภัยโควิด-19 หามาตรการเชิงสังคมที่ชุมชนมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง และลดการแพร่ระบาดโควิด-19</p> <p>-ก.ต่างประเทศ ประชุมหารือในกรอบคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน เตรียมช่วยเหลือคนไทยในอิหร่านและอิตาลี โดยในอิหร่านมีกลุ่มคนไทยประมาณ 300 คน ยังไม่เปิดเส้นทางเข้า-ออกมาไทย ส่วนชุมชนไทยในอิตาลีมีประมาณ 7,000 คนทางการประกาศให้อิตาลีเป็นพื้นที่ควบคุมทั่วประเทศ</p>	
<p><b>Fake news</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ผจก., js100</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ฯชี้แจงกรณีมีแชร์ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 กำลังเฝ้าระวัง แต่ปิดข่าว ว่า สธ.ระบุเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เป็นความจริง เนื่องจากรพ.แห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา ได้ออกมารายงานสถานการณ์ยืนยันว่ายังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แต่อย่างใด</p>	
<p><b>สถานการณ์ในต่างประเทศ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชน, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ผจก, cri, nationtv</p> <p>-เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกประกาศยกระดับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จาก Epidemic เป็น Pandemic หลังยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกมีกว่า 1.2 แสนราย ใน 114 ประเทศ</p> <p>-จีน ประกาศว่า จุดสูงสุดของการระบาดผ่านพ้นไปแล้ว โดยพบผู้ติดเชื้อใหม่เพียง 8 คนในเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ นับเป็นครั้งแรกที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันในเมืองนี้เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 10 คน ขณะที่จำนวนเคสใหม่ในประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้นถึง 13 เท่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา และจำนวนประเทศที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 3 เท่า โดยอิหร่านและอิตาลีเป็นประเทศที่มีการระบาดรุนแรงที่สุดในตะวันออกกลางและยุโรปตามลำดับ</p> <p>-นายจง หนานชาน นักระบาดวิทยา ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการแพทย์ของรัฐบาลจีน คาดการณ์ว่าการระบาดจะยุติในเดือน มิ.ย. 63</p> <p>-อินเดียประกาศปิดประเทศ ระงับวีซ่าท่องเที่ยวทั้งหมดถึง 15 เม.ย.</p> <p>-ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต จะเข้าร่วมการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันไว้ก่อน หลังจากคนใกล้ตัวสัมผัสเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 และทำให้ต้องมาเชื้อในอาคารหน่วยงานสำคัญของรัฐบาลแล้ว 2 แห่ง</p> <p>-นางไอเร็น มอนเตโร รัฐมนตรีความเท่าเทียมของประเทศสเปน ติดเชื้อโควิด-19 และต้องเข้าสู่กระบวนการกักโรคพร้อมกับสามีคือรองนายกรัฐมนตรี</p> <p>-อิหร่าน มีผู้เสียชีวิตใหม่อีก 75 ราย ในรอบ 24 ชม. ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 429 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศเพิ่มอีก 1,075 คน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเป็น 10,075 คน ต้องขอกู้เงินฉุกเฉิน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากไอเอ็มเอฟเพื่อมาใช้แก้ปัญหาการแพร่ระบาดในประเทศ</p> <p>-ยุโรปมีมาตรการใหม่ๆ เพื่อรับมือการแพร่ระบาด โดยอิตาลีให้ร้านค้าทั่วไปในประเทศ ยกเว้นร้านค้าที่จำเป็น เช่น ร้านขายยา ร้านขายอาหาร เป็นต้น หยุดกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด โดยจะคงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน เช่น ไปรษณีย์ การคมนาคมขนส่ง การเงิน ประชาชนทั่วไปงดการออกเดินทางข้ามเขตโดยไม่ได้รับอนุญาต, ฝรั่งเศส มีผู้เสียชีวิต 33 รายอายุมากกว่า 75 ปี จึงประกาศไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเยี่ยมชมบ้านพักคนชรา, กรีซ ประกาศให้ผู้ปกครองที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 15 ปี ทำงานที่บ้าน หรือตั้งวันหยุดพิเศษให้, สเปน ปิดพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดในมาดริดชั่วคราว</p> <p>-ศูนย์ราชการเกาหลีใต้ ในเมืองเซจง กำลังได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 หลังจากพบข้าราชการติดเชื้อเพิ่มอีก 7 คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อที่ศูนย์ราชการแห่งนี้เพิ่มเป็น 16 คน</p> <p>-มาเลเซียห้ามผู้ที่เดินทางมาจากอิตาลี อิหร่าน และเกาหลีใต้เข้าประเทศ</p>	
<p><b>บทความ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> แนวหน้า บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวถึงการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทุกคนต้องหยุดทะเลาะกัน แล้วหันมาร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยอันดับแรกคือ ป้องกันตัวเองไม่ให้ติดโรค หากรู้ตัวว่าป่วยให้รีบไปรักษาและบอกความจริงกับแพทย์ ที่สำคัญ ต้องหยุดพฤติกรรมแพร่กระจายข่าวลือเรื่องโรคโควิด-19 ด้วย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> สยามรัฐ</p> <p>-เสนอสรุปว่า บอร์ด สปสช. เตรียมเสนอรัฐบาลหนุนงบกลางเพิ่ม 3.6 พันล้าน รับมือโควิด-19 โดยจะเป็นส่วนสนับสนุนให้หน่วยบริการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ สปสช. จะจ่ายชดเชยเพิ่มเติมให้กับหน่วยบริการที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ การดูแลผู้ป่วยในระบบปกติ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>-เสนอว่า บทเรียนที่ได้จากกรณีของจีน สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การตอบสนองจากทีมแพทย์และการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเพิ่มการเฝ้าระวัง โดยมุ่งการยับยั้งการติดเชื้อโดยเร็วที่สุด</p>	

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

**สื่อที่นำเสนอ :** ผู้จัดการรายวัน

-เสนอสรุป ศ.ภค.ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร โปสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีการพ่นยาฆ่าเชื้อให้ประชาชนฟรี ว่า สารดังกล่าวเป็นสารลดแรงตึงผิวในกลุ่ม amphoteric surfactant ใช้เพื่อฆ่าเชื้อโรคและขจัดกลิ่นในพื้นที่ ห้องพื้นผิวต่างๆ ไม่ได้มีคำแนะนำให้ใช้กับผิวหนัง นอกจากนั้น ยังไม่มีการยืนยันประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา เตือนว่าอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้

**สื่อที่นำเสนอ :** ผู้จัดการรายวัน

-เสนอว่า ไมค์ โรอัน คณะกรรมการบริหารโครงการภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่าประชาชนไม่ควรสรุปว่าการแพร่ระบาดเชื้อโรคจะบรรเทาเบาบางลงไปเองเมื่อฤดูร้อนมาถึง เพราะยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนพอว่าไวรัสตัวนี้จะมีพฤติกรรมหรือกิจกรรมอะไรในเงื่อนไขสภาพอากาศที่แตกต่างออกไป

**สื่อที่นำเสนอ :** กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอว่า วารสารแลนเซต เผยแพร่รายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในสิงคโปร์ ระบุว่าโรคไข้เลือดออกและโรคโควิด-19 มีลักษณะทางคลินิกและห้องปฏิบัติการคล้ายคลึงกัน และหากผลตรวจไข้เลือดออกเป็นบวก แพทย์มักสรุปก่อนว่าเป็นไข้เลือดออก เพราะฉะนั้นการมีชุดตรวจไวรัสโคโรนาที่เชื่อถือได้ พร้อมใช้ และราคาไม่แพงทั่วถึงทั้งภูมิภาคจึงมีความสำคัญมาก เพราะจะทำให้ได้ผลตรวจที่แม่นยำ ทั้งยังเป็นการปกป้องประชาชนในวงกว้างด้วย ด้านองค์การอนามัยโลก ยืนยันว่าไวรัสไข้เลือดออกและไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แม้อาการเบื้องต้นจะคล้ายกัน แต่จะแยกได้เมื่อมีการดำเนินโรค โดยแพทย์จะเป็นผู้ตัดสินใจ สังเกตตามข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลอื่นๆ ของผู้ป่วย

**สื่อที่นำเสนอ :** ไทยโพสต์ บทบรรณาธิการ

-กล่าวว่า สิ่งสำคัญ คือการร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายในการฝ่าวิกฤตครั้งนี้ โดยแต่ละภาคส่วน และประชาชน ต้องร่วมกันระมัดระวัง ทั้งการป้องกันตัวเองและคนรอบข้างไม่ให้ติดเชื้อ รวมถึงให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐออกมากในการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ

-กล่าวว่า แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันยังไม่ปิดประเทศ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาก็ลดจำนวนอย่างมาก หากมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมของรัฐยังไม่เพียงพอ เชื่อว่าสถานการณ์โควิด-19 ในไทยอาจเข้าสู่ระยะที่ 3 ซึ่งหวังว่าสังคมจะช่วยกันและติดตามตรวจสอบ ที่สำคัญคือการป้องกันตนเอง "กินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ" ระงับการเดินทางไปในจุดเสี่ยง ยกเลิกกิจกรรมที่มีการรวมคนหมู่มาก

**สื่อที่นำเสนอ :** มติชน คอลัมน์สถานีคิดเลขที่ 12

-กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 รุนแรงไปทั่วโลก แต่ประเทศไทยรุนแรงมากเป็นพิเศษเพราะขาดการจัดการที่ดี ขาดผู้นำที่เฉียบคมวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีขบวนการหาकिनบนความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ ทำให้ประชาชนไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ได้เพียงพอ รวมไปถึงเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค เครื่องวัดไข้วัดไข้ดิจิทัล เริ่มหาซื้อไม่ได้ ที่หนักกว่านั้นคือ เจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล มีไม่พอใช้ ล่าสุดเริ่ม เจ้าหน้าที่ในสนามบินสุวรรณภูมิมีปัญหาขาดอุปกรณ์การทำงาน ส่งผลให้ขาดขวัญกำลังใจและขาดประสิทธิภาพในการทำงาน ผอ.สนามบินยื่นใบลาออกเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ร่วมมือเพียงพอ

**สื่อที่นำเสนอ :** กรุงเทพธุรกิจ

-เสนอสรุป สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดเสวนาเรื่อง "จะใช้ชีวิตอย่างไร ในโลกยุค COVID -19" ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า ทุกคนต้องดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ป้องกันให้ตนเองไม่ติดเชื้อ ถ้ามีความผิดปกติต้องรีบไปพบแพทย์ รวมถึงต้องดูแลสุขภาพสังคม ไม่ให้ตนเองเป็นผู้แพร่เชื้อ รือรับเชื้อ โดยต้องหลีกเลี่ยงเข้าไปในพื้นที่ชุมชน และควรปฏิบัติตามคำแนะนำของสธ.

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ต้องมีระเบียบวินัย ความเข้มงวดในการดูแลตนเอง สวมหน้ากากอนามัย คนปกติใส่หน้ากากผ้า เพื่อให้หน้ากากอนามัยมีเพียงพอต่อบุคลากรทางการแพทย์ ส่วนผู้ป่วยทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเอง ควรเลิกนับจำนวนผู้ติดเชื้อ รวมทั้งระยะของการแพร่ระบาดไม่เกี่ยวกับความรุนแรงของโรค

ศ.กิตติคุณ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ อนุชากรราชบัณฑิตยสภา กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องควรตั้งโต๊ะแถลง มีข้อมูลถูกต้องชัดเจนให้ประชาชนได้รับทราบ ควรมีการนำเสนอกรณีศึกษา และผู้ที่รับข้อมูลข่าวสาร ควรมีความรู้เท่าทันสถานการณ์ ทันโลก

รศ.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผอ.ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มม.มหิดล กล่าวว่า เชื่อว่าคนไทยมีความรู้เกี่ยวกับ โควิด-19 มาก แต่ห่วงการนำความรู้ไปใช้อย่างถูกต้อง และเมื่อจบเหตุการณ์ครั้งนี้ควรนำมาเป็นบทเรียนในการสร้างคน การเปลี่ยนแปลงประเทศในด้านอื่นๆ

นายกิลนัท สารสิน ประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า ภาครัฐต้องตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลทุกภาคส่วนเพื่อบริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** แนวหน้า คอลัมน์ กวนน้ำให้ใส

-กล่าวว่า สิ่งที่ควรรู้เพื่ออยู่รอดในสถานการณ์ คือ 1.การเข้าสู่เฟส 3 หรือการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในประเทศ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คาดหมาย ทางการไทยเตรียมพร้อมแล้ว มีการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ครม. ตั้งแต่ 3 มี.ค. 63 โดยจะมีการเปิดกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีศูนย์บัญชาการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินระดับกระทรวงสาธารณสุข ในระดับจังหวัดให้ ผวจ.พิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จัดศูนย์การรักษาพยาบาลและห้องปฏิบัติการสำหรับตรวจวินิจฉัยโรคที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคมามากที่สุด ควรมีการเลื่อนการรวมตัวของคนหนุ่มสาวจนกว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้</p> <p>2.คำแนะนำเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด การปฏิบัติตัวของกลุ่มเสี่ยง การทำความเข้าใจเรื่องการล้างมือ และการวิวัฒนาการของโรค</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์ คอลัมน์ กระจกไร้เงา</p> <p>-กล่าวว่า โควิดเป็นบททดสอบฝีมือรัฐบาลในการจัดการกับการระบาดของเชื้อได้ดีแค่ไหน ตอนนี้ต้องยอมรับว่า การควบคุมการระบาดแบบจำกัดทำไม่ได้แล้ว ทุกคนในชาติต้องแสดงออกถึงความสามัคคี รับผิดชอบต่อส่วนรวม และยึดแนวทางตามนโยบายของรัฐอย่างเคร่งครัด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ Beyond ASEAN</p> <p>-กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกำลังสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้แก่ทั่วโลก รัฐบาลแต่ละประเทศต้องเร่งออกมาตรการเยียวยา และช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเอสเอ็มอีได้รับผลกระทบมากที่สุด</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า ในภาวะเช่นนี้รัฐบาลไม่ควรปล่อยให้เกิดความสับสนเรื่องการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย การเปิดหรือปิดศูนย์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆ หรือแม้แต่การยกเลิกวีซ่า VOA เพราะจะทำให้ความเสี่ยงของประเทศและประชาชนเพิ่มขึ้น ดังนั้นการชะลอเข้าสู่การระบาดระยะ 3 จึงไม่ใช่เพียงหน้าที่หน่วยงานรัฐหรือรัฐบาลเท่านั้น แต่ประชาชนเองต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านสุขภาพ การระมัดระวังตนไม่ให้เสี่ยงรับเชื้อ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ กฎหมาย 4.0</p> <p>-กล่าวถึงมาตรการรับมือทางกฎหมายของไทยในสถานการณ์ของโรค COVID-19 ว่า มีประกาศเรื่องต่างๆ ทำให้การทำงานของจนท.ง่ายขึ้น เช่น กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย, กำหนดให้เกาหลี จีน (มาเก๊า, ฮองกง) อิตาลี อิหร่าน เป็นเขตติดต่อโรคอันตราย, กำหนดให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล, กำหนดให้สถานประกอบกิจการต้องให้ความรู้แก่ลูกจ้าง ทำความสะอาดที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ หากมีลูกจ้างป่วยจำนวนมากให้พิจารณาหยุดการผลิตหรือการบริการทั้งหมดหรือบางส่วน แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติตามกฎหมาย และตระหนักถึงความปลอดภัยของตนเองและคนรอบข้าง</p>	
<p><b>กัญชง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, ผู้จัดการออนไลน์, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ newstv, มติชนสุดสัปดาห์, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธาน กมธ. พิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาก็กัญชงอย่างเป็นระบบ กล่าวว่า ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือแล้ว 7 ครั้ง มีกรอบการศึกษา 3 ด้าน คือ 1.ด้านการปลูก ด้านการผลิต และด้านการแปรรูป 2.ด้านเศรษฐกิจ การนำเข้า และการส่งออก และ 3. ด้านกระบวนการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และการควบคุมมาตรฐานพืชกัญชง</p>	
<p><b>คอเลสเทอรอลในหลอดเลือด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ไทยโพสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนคอเลสเทอรอลในหลอดเลือดทำให้เกิดโรคหัวใจ แนะนำป้องกันและลดคอเลสเทอรอลในหลอดเลือดด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและคอเลสเทอรอลสูง เพิ่มอาหารที่มีเส้นใยให้มากขึ้น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม งดดื่มชา กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และงดสูบบุหรี่</p>	
<p><b>แผนผังป้องกันอุบัติเหตุใน EEC</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> กรุงเทพธุรกิจ, เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว แผนผังระบบป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กำหนดการใช้ประโยชน์พื้นที่ลักษณะต่างๆ โดยกำหนดพื้นที่พัฒนาระบบป้องกัน และบริหารจัดการอุบัติเหตุจากสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดเก็บ การผลิต และการขนส่ง ครอบคลุม 4 ส่วน คือ 1.การให้บริการของสถานีดับเพลิง รองรับอุบัติเหตุจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 2.กำหนดเส้นทางขนส่งวัตถุอันตราย 3.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัดเป็นศูนย์บัญชาการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 4.ปรับปรุงรพ.ในบริเวณใกล้พื้นที่ป้องกันอุบัติเหตุ โดยมีรพ. 62 แห่ง คือ รพ.สังกัดสธ. 32 แห่ง รพ.นอกสังกัด สธ. 7 แห่ง และรพ.เอกชน 23 แห่ง โดยมีรพ.ใกล้พื้นที่รองรับอุบัติเหตุจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 26 แห่ง รวมทั้งสร้างสถานีดับเพลิงใหม่ 45 แห่ง ปรับปรุงรพ.ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ป้องกันอุบัติเหตุ 11 แห่ง</p>	